

ระดมทุนเพื่อการวิจัยต่อชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

ตกย้ำถึงความสำคัญของการวิจัยต่อการรักษาโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถานวิทยามะเร็งศิริราช ร่วมกับ อาร์ต ฟอรั แคนเซอร์ บาย ไอริล จัดงาน “แคนเซอร์ แคนเซอร์ เฟสติวล 2019” เทศกาลดนตรี ศิลปะ และไลฟ์สไตล์ เพื่อระดมเงินทุนสมทบเข้า “กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง” ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อใช้ในการวิจัยรักษาโรคมะเร็ง และหาแนวทางการรักษามะเร็งที่แม่นยำสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ศ.ดร.นพ.

ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ความสำคัญของงานวิจัย และมุมมองจากผู้ป่วยมะเร็งและอดีตผู้ป่วยมะเร็ง” โดย ดร.นพ.วิฑูร ชินสว่างวัฒน์กุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช ให้ข้อมูลว่า โรคมะเร็ง

คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 คือโรคมะเร็ง การรักษามะเร็งในปัจจุบันต้องบูรณาการหลายวิธี ทั้งผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด และฉายแสง เมื่อหลาย 10 ปีก่อนการให้ยาเคมีบำบัดมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมาก แต่ปัจจุบันมีการค้นพบยาพุ่งเป้า หรือ ทาร์เก็ตเต็ด เฮอร์พาที รวมถึงการจัดตั้งโครงการฮิวแมน จีโนมโปรเจกต์ (โครงการจีโนมมนุษย์) ทำให้สามารถระบุได้ว่า ยีนไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็ง แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 1 ของมะเร็งที่มีอยู่ในโลก

สิ่งที่ต้องการตอนนี้คือข้อมูลจำนวนมากเพื่อการศึกษาลึกลง และจำนวนผู้ป่วยที่มากพอให้เก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่งหลายประเทศในยุโรปและอเมริกามีการเริ่มสะสมฐานข้อมูลมาเป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว แต่ประเทศไทยเพิ่งทำในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เป็นที่มาของการระดมทุนครั้งนี้ซึ่งตั้งเป้าไว้ราว 200 ล้านบาท เก็บขึ้นเมื่อมะเร็ง 500-1,000 ชิ้น ซึ่งจะได้ฐานข้อมูลขั้นต้นสามารถนำไปต่อยอดได้

ด้าน พญ.พลอยเพลิน พิภูลิสต์ อาจารย์สาขาวิชา



โลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวว่า การทำวิจัยครั้งนี้เน้นสร้างฐานข้อมูล และทำเป็นฐานข้อมูลเฉพาะของคน



ไทย ซึ่งถือเป็นอีกก้าวแรกของการวิจัยสมัยใหม่ของการแพทย์โรคมะเร็งในเมืองไทย เนื่องจากพันธุกรรมของคนไทยกับต่างชาติไม่เหมือนกัน นอกจากทำให้รักษายากขึ้นได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังส่งผลต่อนโยบายการรักษาและป้องกันมะเร็งในเมืองไทย เช่น หากเจอว่า ยีนตัวนี้ควรตรวจ ควรเบิกจ่ายได้ หรือก็สามารถเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางให้คนเข้าถึงการรักษาและการป้องกันมากขึ้น

ขณะที่ ไอริล ไตรศาสตร์ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 และผู้ก่อตั้ง อาร์ต ฟอรั แคนเซอร์ บาย ไอริล เล่าถึงประสบการณ์การรักษาว่า พบเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งรักษาตามแบบที่หมอบอกคือเริ่มจากผ่าตัด ให้เคมีบำบัด ร่วมกับฉายแสง รวมถึงกินยาควบคุมไม่ให้มะเร็งกลับมา แต่หลังกินยา 5 ปี ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2560 กลับมาเป็นใหม่ และในปี พ.ศ. 2562 พบว่ามะเร็งลุกลามถึงระยะที่ 4 แสดงให้เห็นว่ายาที่ได้รับไม่สามารถควบคุมโรคได้ เป็นเหตุผลที่ทำให้เห็นความสำคัญงานวิจัย เพราะเป็นตัวอย่างของคนที่เป็นโรคมะเร็งอีกคนหนึ่งที่ต้องรับมือกับโรค ต่อสู้อาหลายครั้ง เชื่อว่าเทคโนโลยีการรักษาที่ได้รับการสนับสนุนในวันนี้เป็นเหมือนการต่อความหวังให้ผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงช่วยชีวิตที่เป็นมะเร็งในอนาคตได้มีโอกาสในการรับการรักษาให้หาย.